

ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ TỈNH ỦY...

(*Tiếp theo trang 1*)

của người dân nội thành lên tới khoảng 40.000m³/ngày đêm, vì vậy công suất của nhà máy chưa đáp ứng yêu cầu thực tế. Cùng với đó, nước thải sinh hoạt của một bộ phận dân cư các phường phía Nam thành phố chưa được thu gom triệt để, vẫn xả trực tiếp ra các sông gây ô nhiễm.

Kiểm tra thực tế khu vực hành hệ thống thu gom và xử lý nước thải của nhà máy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng đây là vấn đề thực tế gây bức xúc trong khi các cấp, các ngành chức năng của thành phố Thái Bình đã nỗ lực giải quyết. Đồng chí đề nghị UBND thành phố và các đơn vị liên quan nghiêm cứu, đề xuất với cấp có thẩm quyền trong thời gian tới có thể mở rộng nhà máy hoặc nâng công suất để đáp ứng với yêu cầu thực tế.

Kiểm tra mức độ ô nhiễm nguồn nước tại sông 3-2 trên địa bàn phường Trần Lãm và sông Vĩnh Trà trên địa bàn hai phường Kỳ Bá và Lê Hồng Phong, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND thành phố Thái Bình và các cơ quan, đơn vị liên quan cần sớm có những giải pháp cải thiện môi trường nước ở các sông, trong đó tập trung tuyên truyền, vận động người dân tự nâng cao ý thức không xả rác ra môi trường, nhất là xả trực tiếp xuống sông; cải tạo hệ thống xử lý nước thải để sau khi thải ra môi trường đạt tiêu chuẩn; thường xuyên cải tạo lòng sông để nước thông thủy, không bị tù đọng. Cùng với đó, xử lý trách nhiệm đối với các đơn vị được giao quản lý, cải tạo sông khi không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

TRIỂN KHAI CUỘC THI...

(*Tiếp theo trang 1*)

2019 - 2025 và những năm tiếp theo; đồng thời, thông tin về tình hình biến Động thời gian gần đây và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

Cũng tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã triển khai cuộc thi viết về “Người Thái Bình, đất Thái Bình” do Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát động nhằm thiết thực kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh Thái Bình (21/3/1890 - 21/3/2020), 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020). Mục đích của cuộc thi là thông qua các tác phẩm báo chí, văn học nghệ thuật ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên, bản sắc văn hóa, truyền thống yêu nước, cách mạng của người Thái Bình xưa và nay; khơi dậy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh cũng như những thành tựu đã đạt được những năm qua, đặc biệt là trong 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam có tình cảm, quan tâm, gắn bó với vùng đất và con người Thái Bình, thời gian tiếp nhận bài dự thi từ khi phát động đến hết ngày 31/1/2020.

HUYỆN VŨ THƯ...

(*Tiếp theo trang 1*)

đã giới thiệu với đại diện Tập đoàn Central Group Việt Nam - Big C Việt Nam các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương. Các đại biểu đã thảo luận, trao đổi một số vấn đề liên quan như yêu cầu về chất lượng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, các giấy tờ về mặt pháp lý cần thiết mà doanh nghiệp cần có đối với các sản phẩm nông nghiệp, nhu cầu sản lượng hàng hóa, giá cả, cách thức giao hàng, hỗ trợ nông dân giống, vốn, kỹ thuật... Huyện giao cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đơn vị liên kết giữa Tập đoàn và các địa phương, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp thực hiện khâu tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn, trước mắt nỗ lực để doanh nghiệp thực hiện tiêu thụ một số sản phẩm cây vụ đông như cải bắp, đậu cove, bí xanh, dưa chuột hoặc ổi, bưởi, cùng với đó là thịt bò, cá lóng, trứng gà sạch.

Việc huyện Vũ Thư liên kết với Tập đoàn Central Group Việt Nam - Big C Việt Nam để tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho nông dân góp phần rất lớn để nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp của địa phương, bảo đảm đầu ra giúp nông dân yên tâm sản xuất đồng thời tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc ổn định nguồn hàng kinh doanh.

TIẾN HẢI Duy trì hoạt động 174 đội tự quản vệ sinh môi trường

Để thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, đến nay, huyện Tiến Hải thành lập được 174 tổ tự quản vệ sinh môi trường. Mỗi tổ thu gom rác thải ở các địa phương được đầu tư xe chở rác, quần áo bảo hộ, dụng cụ cuốc xẻng... Các đội tự quản bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ phân loại rác thải, thực hiện vận hành lò đốt rác theo quy định. Ngoài ra, tích cực tuyên truyền đến nhân dân chung tay bảo vệ môi trường, không vứt rác thải bừa bãi, sử dụng các vật dụng sinh hoạt thân thiện với môi trường, nâng cao ý thức đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Với nhiều nỗ lực, cố gắng, công tác bảo vệ môi trường của huyện Tiến Hải đã được nâng lên, nhiều hoạt động thiết thực bảo vệ môi trường tại các địa phương triển khai và thực hiện cơ bản bảo đảm vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp.

MANH THẮNG

THÁI THUY 8 tháng, 12 người chết do tai nạn giao thông

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông huyện Thái Thụy, trong 8 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn huyện xảy ra 12 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 12 người, bị thương 5 người; không xảy ra tai nạn giao thông đường thủy.

Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn, trong 8 tháng đầu năm 2019, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Thái Thụy đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, lập biên bản xử lý 920 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, xử phạt hành chính hơn 522 triệu đồng, tước 31 giấy phép lái xe, tạm giữ 250 phương tiện.

Thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm là nguyên nhân làm tăng tai nạn giao thông như: vi phạm quy định về tốc độ, nồng độ cồn, đi sai phần đường, làn đường, không đội mũ bảo hiểm, dừng đỗ xe trái quy định... Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức tự giác của người tham gia giao thông theo quy định của pháp luật nhằm góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết, số người bị thương.

TRẦN TUẤN

KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN...

(*Tiếp theo trang 1*)

của ngành. Công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được thực hiện kịp thời, hiệu quả. Chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo có chuyển biến tích cực cả về trình tự, thủ tục và nội dung. 100% vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh thuộc thẩm quyền của các cấp, các ngành được giải quyết. Trong quá trình giải quyết đã chú trọng thực hiện tốt việc đối thoại, giải thích, nhiều vụ việc công dân rút đơn khiếu nại hoặc được giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở; chất lượng giải quyết các vụ việc được nâng lên. Trong năm 2018 và 9 tháng đầu năm 2019, tổng số đơn khiếu nại, tố cáo đã được giải quyết là 144/152 đơn, đạt tỷ lệ 94,73%; 8/152 đơn đang trong thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, ngành Thanh tra đã chủ động kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài nên đã giải quyết dứt điểm được nhiều vụ việc, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Sau khi nghe các đại biểu trao đổi, thảo luận, làm rõ thêm một số kết quả đạt được, kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương, trưởng đoàn kiểm tra đối với ngành Thanh tra tỉnh Thái Bình. Đồng chí đề nghị Thanh tra tỉnh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương, trưởng đoàn kiểm tra, trong thời gian tới làm tốt hơn công tác tiếp dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

thành phố Thái Bình đạt tiêu chí đô thị loại I trước năm 2025. Đô thị có hệ thống hạ tầng dịch vụ đồng bộ, hiện đại, có giá trị cao về kiến trúc cảnh quan và môi trường phát triển bền vững, là cơ sở phát triển đồng bộ khu vực phía Tây Nam thành phố, phù hợp với mục tiêu phát triển đô thị theo hướng quy hoạch chung thành phố đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu dự họp, kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Đây sẽ là khu đô thị mới có đầy đủ các yếu tố văn minh, hiện đại, góp phần tạo động lực phát triển khu vực Tây Nam thành phố. Đồng chí mong muốn với phương án đơn vị tư vấn đề xuất và đề

VŨ THƯ

Diễn tập chống sạt trượt mái đê phía đông

Sáng ngày 11/9, tại đê tả Hồng Hà II thuộc địa phận xã Nguyễn Xá, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Vũ Thư tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai năm 2019 với tình huống chống sạt trượt mái đê phía đông.



Xử lý tình huống trong cuộc diễn tập.

Tình huống giả định được đưa ra là trời mưa, mực nước ở mức báo động 3, nước trong đống +1m, nước ngoài sông Hồng +3m; đoạn đê tả Hồng Hà II từ K169+50 đến K169+100 (xã Nguyễn Xá) bị sạt trượt mái đê phía đông, khi mực nước sông lên cao đe dọa bị thấm lậu nước và sạt lở nhanh mái đê phía đông, cần xử lý kịp thời để bảo vệ an toàn đoạn đê. Ngay sau phát lệnh cứu hộ của lãnh đạo huyện đã diễn ra cuộc diễn tập thực hành xử lý trọng điểm xung yếu đê. 50 người thuộc lực lượng cơ sách, xung kích xã Nguyễn Xá, xã Vũ Tiến; hàng trăm cây tre, 60m³ đất, 60 bô cào nhai và các loại vật tư, phương tiện khác đã được huy động để xử lý sạt trượt mái đê phía đông. Trên cơ sở thực hành diễn tập, huyện tổ chức học rút kinh nghiệm, khắc phục một số hạn chế, tồn tại trong công tác xử lý sạt trượt mái đê phía đông.

Cuộc diễn tập nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng công tác hộ đê, phòng, chống lũ, bảo cho cán bộ, nhân dân; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy, điều hành của cấp ủy, chính quyền, ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, xử lý nhanh các tình huống xấu do thiên tai gây ra, từ đó nâng cao hiệu quả công tác hộ đê khi xảy ra tình huống tương tự trong thực tế.

QUYNH LƯU

dân; tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh trong giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đồng người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh.

* Cũng trong ngày 11/9, đoàn kiểm tra đã làm việc với Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường và Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Phụ về kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” năm 2019.

Thực hiện “Năm dân vận chính quyền” năm 2019, thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo. 100% công dân có khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến Sở Tài nguyên và Môi trường đều được tiếp theo quy định. Cán bộ tiếp dân đã lắng nghe ý kiến, tâm tình hướng dẫn công dân. 100% đơn khiếu nại, tố cáo được tiếp nhận, phân loại và xử lý theo đúng quy định. Các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền hoặc được giao nhiệm vụ xác minh đều được Sở hoàn thành giải quyết đúng thời hạn, thẩm quyền và nội dung. Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường được đơn giản hóa, tạo thuận lợi cho người dân: cấp lĩnh đã cắt giảm binh quân 49.6% thời gian giải quyết các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật; cấp huyện cắt giảm binh quân 42,6% thời gian. Đối với trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm, đã triển khai thực hiện lồng ghép 2 thủ tục trong 1, qua đó giảm thành phần hồ sơ, thời gian đi lại, thời gian giải quyết hồ sơ cho tổ chức, công dân. Sở Tài nguyên và Môi trường đã rà soát, đưa 17 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết

của Sở và 16 thủ tục lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện thực hiện một hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh...

Triển khai “Năm dân vận chính quyền” năm 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Phụ đã tổ chức quán triệt và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương và các chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân vận và ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của tỉnh về công tác dân vận chính quyền.

Nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là các cơ quan chính quyền về công tác dân vận từ đó được nâng lên. Công tác cải cách hành chính, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp được thực hiện đồng bộ, có nhiều chuyển biến tốt, tạo thuận lợi cho nhân dân đến tiếp xúc và giải quyết công việc. Sự phối hợp giữa chính quyền với các cơ quan dân vận, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội được tăng cường, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo được duy trì nền nếp theo đúng quy định của pháp luật. UBND huyện đã tổ chức nhiều cuộc họp để nghe và cho ý kiến chỉ đạo giải quyết các đơn thuộc thẩm quyền của huyện và các đơn phức tạp thuộc thẩm quyền của xã. Sau các cuộc họp đã ban hành kết

trẻ em, trong đó có trên 200 nghìn trẻ em nữ. Những năm qua, công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em đã được các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm, chăm sóc đầy đủ cả về vật chất và tinh thần, tuy nhiên tình trạng trẻ em bị xâm hại đang tu, tạo lập không gian sống tốt nhất cho người dân và xây dựng một khu đô thị theo hướng văn minh, hiện đại.

Chiều ngày 11/9, UBND tỉnh họp nghe Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo dự thảo nội dung làm việc với đoàn giám sát của Quốc hội khóa XIV về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em. Đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, toàn tỉnh hiện có trên 428 nghìn trẻ em, trong đó có trên 200 nghìn trẻ em nữ. Những năm qua, công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em đã được các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm, chăm sóc đầy đủ cả về vật chất và tinh thần, tuy nhiên tình trạng trẻ em bị xâm hại đang tu, tạo lập không gian sống tốt nhất cho người dân và xây dựng một khu đô thị theo hướng văn minh, hiện đại.

Chiều ngày 11/9, UBND tỉnh họp nghe Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo dự thảo nội dung làm việc với đoàn giám sát của Quốc hội khóa XIV về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em. Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, toàn tỉnh hiện có trên 428 nghìn trẻ em, trong đó có trên 200 nghìn trẻ em nữ. Những năm qua, công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em, trong đó tập trung vào công tác phòng, chống xâm hại trẻ em; bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp

lưu thông trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ. Tại thời điểm kiểm tra, trên số mi rô mooc chứa khoảng 12 tấn hàng hóa là phụ tùng, linh kiện, máy móc dùng để lắp ráp xe ba gác dân dụng và nguồn gốc xuất xứ. Cụ thể, khoảng 11 giờ ngày 10/9, Đội Quản lý thị trường số 1 phối hợp với Trạm Cảnh sát giao thông xã Nghìn (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh) tiến hành kiểm tra xe đầu kéo biển kiểm soát 14C-182.21 kéo sơ mi rô mooc biển kiểm soát 14R-003.07 đang

luyện chỉ đạo các ngành, các xã giải quyết...

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, làm rõ một số nội dung, kết quả đạt được trong thực hiện “Năm dân vận chính quyền” năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường và cấp ủy, chính quyền huyện Quỳnh Phụ, kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương, trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao những kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường và huyện Quỳnh Phụ đã đạt được trong thực hiện công tác dân vận chính quyền thời gian qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường và huyện Quỳnh Phụ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đề ra các biện pháp hiệu quả để khắc phục những hạn chế, yếu kém. Ngoài ra, cần tiếp tục nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, chức vụ, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân; nâng cao sự hài lòng của nhân dân trong tiếp xúc, giải quyết công việc. Nếu caso vai trò, trách nhiệm, sự nêu gương của người đứng đầu trong quá trình tổ chức thực hiện công tác dân vận chính quyền. Làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở để hạn chế đến mức thấp nhất đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh phát sinh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác dân vận chính quyền, quan tâm đến việc sơ kết, tổng kết, nhân rộng các mô hình, điển hình. Chủ động nắm bắt tình hình, tư tưởng nhân dân. Làm tốt công tác tiếp dân và đối thoại với nhân dân.

luật và tội phạm xâm hại trẻ em được giải quyết theo quy định.

Sau khi các đại biểu tham gia góp ý, bổ sung vào báo cáo, phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan cần phải có báo cáo kết quả hơn về công tác bảo vệ trẻ em gắn với nhiệm vụ chính của đơn vị mình gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp. Trên cơ sở đề xuất yêu cầu của đoàn giám sát của Quốc hội, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các ngành liên quan cần bám sát đề cương, thống nhất về số liệu, trong đó tập trung vào các vấn đề trọng tâm để đưa ra được các nguyên nhân và các giải pháp cụ thể. Từ những ý kiến đóng góp của các sở, ngành, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp thu, hoàn thiện báo cáo trước khi trình UBND tỉnh.

Công an tỉnh bắt nhanh đối tượng dùng súng bắn người

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, 17 giờ ngày 10/9/2019, Công an tỉnh đã bắt giữ đối tượng Vũ Ngọc Hiếu, sinh năm 1995, trú tại thôn Lục Nam, xã Thái Xuyên (Thái Thụy), đối tượng đã dùng súng bắn anh Phạm Văn Lục, sinh năm 1998, ở xã Phú sinh năm 1977, ở xã Minh Châu, huyện Đông Hưng.

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 9/9/2019, tại nhà của Nguyễn Bá Quang, sinh năm 1977, thôn Đông Khê, xã Nguyễn Xá (Đông Hưng) có Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1987, ở vùng xã và Phạm Văn Lục, sinh năm 1977, ở xã Minh Châu (Đông Hưng), Vũ Xuân Hòa, sinh năm 1992, ở tổ 3, thị trấn Đông Hưng (Đông Hưng)

Bắt giữ lô hàng nghi vi phạm về nhãn hiệu hàng hóa và nguồn gốc xuất xứ

Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý thị trường Quỳnh Phụ. Tại thời điểm kiểm tra, trên số mi rô mooc chứa tiền chôn lượng lớn phụ tùng, linh kiện xe ba gác gắn máy có dấu hiệu vi phạm về nhãn hàng hóa và nguồn gốc xuất xứ.

Cụ thể, khoảng 11 giờ ngày 10/9, Đội Quản lý thị trường số 1 phối hợp với Trạm Cảnh sát giao thông xã Nghìn (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh) tiến hành kiểm tra xe đầu kéo biển kiểm soát 14C-182.21 kéo sơ mi rô mooc biển kiểm soát 14R-003.07 đang

Công an tỉnh bắt nhanh đối tượng dùng súng bắn người

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, 17 giờ ngày 10/9/2019, Công an tỉnh đã bắt giữ đối tượng Vũ Ngọc Hiếu, sinh năm 1995, trú tại thôn Lục Nam, xã Thái Xuyên (Thái Thụy), đối tượng đã dùng súng bắn anh Phạm Văn Lục, sinh năm 1998, ở xã Phú sinh năm 1977, ở xã Minh Châu, huyện Đông Hưng.

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 9/9/2019, tại nhà của Nguyễn Bá Quang, sinh năm 1977, thôn Đông Khê, xã Nguyễn Xá (Đông Hưng) có Nguyễn Văn Trường, sinh năm 1987, ở xã Đông La (Đông Hưng) đến thị Hòa tiếp xúc cãi chửi nhau với Trường. Một lúc sau Phạm Văn Lục thấy 1 nam thanh niên đội mũ màu đen, bịt khẩu trang kín mặt đi đến trước

cửa rút súng, thấy vậy Lục bỏ chạy vào trong nhà thì bị người này bắn 3 phát, trong đó 1 phát trúng vào lưng, Lục bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Đông Hưng đã phối hợp với các phòng chức năng của Công an tỉnh xuống ngay hiện trường điều tra. Với tinh thần quyết tâm đấu tranh với tội phạm, chỉ sau thời gian ngắn lực lượng công an đã bắt được đối tượng gây án và thu được 1 khẩu súng nghi là đối tượng đã dùng để gây án. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

NGUYỄN TÙNG

Bắt giữ lô hàng nghi vi phạm về nhãn hiệu hàng hóa và nguồn gốc xuất xứ

Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý thị trường Quỳnh Phụ. Tại thời điểm kiểm tra, trên số mi rô mooc chứa khoảng 12 tấn hàng hóa là phụ tùng, linh kiện, máy móc dùng để lắp ráp xe ba gác dân dụng và nguồn gốc xuất xứ. Cụ thể, khoảng 11 giờ ngày 10/9, Đội Quản lý thị trường số 1 phối hợp với Trạm Cảnh sát giao thông xã Nghìn (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh) tiến hành kiểm tra xe đầu kéo biển kiểm soát 14C-182.21 kéo sơ mi rô mooc biển kiểm soát 14R-003.07 đang

tỉnh Quảng Ninh. Qua kiểm tra, toàn bộ số hàng hóa đều mang nhãn hiệu chữ Trung Quốc không có nhãn hiệu phụ bằng tiếng Việt. Theo bảng kê chủ hàng xuất trình, tổng số hàng hóa có giá trị hơn 1 tỷ đồng.

Hiện lực lượng quản lý thị trường đang tiến hành kiểm đếm, phân loại hàng hóa và phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xác minh làm rõ các hành vi vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

KHÁC DUẤN